

# เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์  
อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562



หางาน สร้างเงิน

คนดังมาเยือน

อพท.ทั่วไทย

ข่าวเดลินิวส์

สถานีเดลินิวส์

บทความ

หน้าแรก / บทความ / บทความออนไลน์ / รายงานพิเศษ

## "ร่วมสร้าง สานพลัง" สู่มุ่งทางอาหารปลอดภัย

เมื่อพูดถึงภาคกลาง หลายคนนึกถึงเมืองหลวง ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เป็นแหล่งโอบอุ้มประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาทำกินเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ แม่น้ำสำคัญหลายสายไหลมาบรรจบกัน ผืนดินอุดมสมบูรณ์ พื้นที่บางส่วนติดชายฝั่งนานาชาติล้วนจับตามอง

อาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.



มหกรรมสุขภาพดีสู่ประชาชนภาคกลาง ปี 2562 ตอน "ร่วมสร้างสุขภาพดี สู่เส้นทางอาหารปลอดภัยภาคกลาง" จัดโดย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนภาคกลาง โดยมี กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้การสนับสนุน



แต่ก่อนจะเกิดงานนี้ได้ นั้น หากไม่พูดถึงกำลังหลักเลยคงไม่ได้ รศ.ดร. วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 ในนามคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า งานครั้งนี้เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในภาคกลาง ระหว่างพื้นที่เขต 4, 5 และ 6 รวม 24 จังหวัดมีผู้ร่วมกว่า 600 คน

คนจะมีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากตัวเอง สิ่งแวดล้อม และระบบบริการสาธารณสุข มหกรรมนี้จึงแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ประเด็นร่วม โดยมาจากการสรุปสังเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาในหลายพื้นที่ที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่สุขภาพที่ดีของชุมชน 2) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แบบเป็นมิตร 3) เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย 4) ลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง และ 5) โภชนาการทุกกลุ่มวัยอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต



“เราหวังอย่างยิ่งว่างานนี้จะช่วยสนับสนุนการสานพลัง พัฒนาและขับเคลื่อนงานสุขภาพระหว่างประเด็นกับประเด็นทั้งในพื้นที่และข้ามพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานสุขภาพให้เกิดเป็น “เครือข่ายสุขภาพ” และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอต่อแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างเขตพื้นที่ของภูมิภาคกลาง” รศ.ดร. วสุธร กล่าว

การจัดงานตลอดสองวัน มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 600 คนพื้นที่ของโรงแรมจัดงานถูกเนรมิตเสมือนห้องเรียนหลายกลุ่มหลายองค์กรนำบทเรียนมาแชร์ให้เพื่อน ๆ ต่างเขตได้เรียนรู้ ได้ร่วมสนุก มีการนำนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ ๆ มาโชว์ ทั้งนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน นวัตกรรมการผลิตสร้างสรรคสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผักผลไม้ปลอดภัยสารพิษมาจำหน่ายแจก อิ่มท้อง อิ่มความรู้ และอิ่มมิตรภาพ

“อาหารหนึ่งจานไม่ได้มีแค่ข้าว แต่ยังมีกับข้าว ดังนั้นวัตถุดิบทั้งหมดต้องปลอดภัยถึงเวลาภาคผู้ผลิต จาก 4 เขตสุขภาพ ต้องรู้จักกัน และเมื่อรวมกลุ่มกันได้แล้ว ต้องมาช่วยกันทำให้ราคาอาหารปลอดภัยหรืออาหารอินทรีย์เหล่านี้ อยู่ในเกณฑ์สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม “ดร. ฤทธิพันธุ์ ศุภกา” ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าว



ดร. ณัฐพันธุ์ แนะนำด้วยว่า อยากให้แต่ละเขตเฝ้าสังเกต และจับบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่ออะไรกับสภาพแวดล้อมแต่เดิมบ้าง ส่วนความสมดุลทางสังคม มีโจทย์สำคัญคือการทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน

"เดินคนเดียวอาจไปได้ไกล แต่เดินด้วยกันอาจไปได้ไกลกว่า" นี่อาจเป็นทั้งคำซึ่งและเป็นสัจธรรมความจริงของมนุษย์ สังคมมนุษย์คือแหล่งเติบโตทางความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติ ยิ่งสังคมใดพื้นที่ใดหมั่นสื่อสารเพิ่มพูนความรู้กันอยู่เสมอ พลังทางความคิดยิ่งเข้มแข็งแน่นอนว่ายิ่งเดิน... ไป" ได้ไกล.